



ประกาศเทศบาลตำบลกระปี่น้อย
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย

ตามที่สภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

เทศบาลตำบลกระปี่น้อย จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อยไว้โดยเปิดเผย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมนึก ทองขยัน)

ประธานสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)
วันจันทร์ที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมนึก ทองขยัน	ประธานสภาเทศบาล	สมนึก ทองขยัน	
๒	นางสาวกันยารัตน์ นະบุตร	สมาชิกสภาเทศบาล	สมาน ผิวดี	
๓	นายสมาน ผิวดี	สมาชิกสภาเทศบาล	วิสิทธิ์ หิรัญ	
๔	นายวิสิทธิ์ หิรัญ	สมาชิกสภาเทศบาล	เจริญศักดิ์ เอ่งฉ้วน	
๕	นายเจริญศักดิ์ เอ่งฉ้วน	สมาชิกสภาเทศบาล	วินัส ชุมบุตร	
๖	นายวินัส ชุมบุตร	สมาชิกสภาเทศบาล	สุพจน์ กระปี่น้อย	
๗	นางประภาพร บุญถาวร	สมาชิกสภาเทศบาล	ประภาพร บุญถาวร	
๘	นางสาวอัจฉรา เกกนิชะ	สมาชิกสภาเทศบาล	อัจฉรา เกกนิชะ	
๙	นายกฤติโชค ขาวเหลือง	สมาชิกสภาเทศบาล	กฤติโชค ขาวเหลือง	
๑๐	นายสาคร เจริญพร	สมาชิกสภาเทศบาล	สาคร เจริญพร	
๑๑	นายสมเกียรติ์ หลานหลาย	เลขานุการสภาเทศบาล	สมเกียรติ์ หลานหลาย	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสุพจน์ กระปี่น้อย สมาชิกสภาเทศบาล ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายโชคนรินทร์ ขาวเหลือง	นายกเทศมนตรี	โชคนรินทร์ ขาวเหลือง	
๒	นายนพดล หวังกอ	รองนายกเทศมนตรี	นพดล หวังกอ	
๓	นายยงยุทธ บุญทองแก้ว	รองนายกเทศมนตรี	ยงยุทธ บุญทองแก้ว	
๔	นายวาสนา นະบุตร	เลขานุการนายกเทศมนตรี	วาสนา นະบุตร	
๕	นายน้อม คงสุข	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	น้อม คงสุข	
๖	นายเอกภพ พฤษชัยนิมิต	ปลัดเทศบาล	เอกภพ พฤษชัยนิมิต	
๗	นางสุภานันท์ เจริญพานิช	รองปลัดเทศบาล	สุภานันท์ เจริญพานิช	
๘	นายสุเทพ บัวแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุเทพ บัวแก้ว	
๙	นายณฐนนท์ สูทอก	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ณฐนนท์ สูทอก	
๑๐	น.ส.มยุรี สรหงษ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	มยุรี สรหงษ์	
๑๑	น.ส.ภาณุมาศ เพ็ชรศรีเงิน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ภาณุมาศ เพ็ชรศรีเงิน	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๒	นายสุทัศน์ ธาราอุดม	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	สุทัศน์ ธาราอุดม	
๑๓	นายธนภุตเนติธร คุ่มแก้ว	หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน	ธนภุตเนติธร คุ่มแก้ว	
๑๔	น.ส.จารุณี พงพุทธา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	จารุณี พงพุทธา	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการได้นับองค์ประชุม ประธานสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

ประธานสภาฯ : ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม่
 นายวินัส ชุมบุตร : เรื่องที่ ๒ ผากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องประปาภูเขา เพราะตอนนี้เราก็เข้าใจ ทางอ่างเก็บน้ำได้ดำเนินการวางท่อน้ำดิบออกไปจนถึงถนนเพชรเกษม และบางพื้นที่ที่ยังใช้น้ำประปาภูเขาอยู่ตอนนี้ ก็เป็นพื้นที่ที่ประปาส่วนภูมิภาคยังขยายเขตเข้าไปไม่ถึง เมื่อมีการวางท่อใหญ่แน่นอนว่าต้องมีผลกระทบในการขุดทำให้ท่อประปาแตกและขาดบางที่เขาก็ไม่ได้ต่อให้และก็ถมดินเอาไว้ และอาจมีปัญหากเกิดขึ้นจึงอยากให้ติดตามดูแลเพราะชาวบ้านยังใช้น้ำอยู่เป็นจำนวนมาก

เรื่องที่ ๓ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในบางพื้นที่ และได้แก้ไขปัญหานั้นอย่างเต็มที่ เช่น หมู่ที่ ๕ ที่ท่อถนนขาดนั้น ทางฝ่ายบริหาร และกองช่าง ก็ได้ลงไปช่วยดูแล อย่างน้อยจะทำซ้ำหรือเร็วก็ไปดูแลให้ก่อนเพื่อให้ชาวบ้านจะได้มีกำลังใจ ว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งหรือไม่สนใจ

ประธานสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

มติที่ประชุม -รับรองด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (วาระแปรญัตติ)

ประธานสภาฯ : ขอเชิญนายวินัส ชุมบุตร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุม

นายวินัส ชุมบุตร

: กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างเทศบาลบุญตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอรายงานความเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อที่ประชุม ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลกระปี่น้อยได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลกระปี่น้อย ต่อสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย นั้น สภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อยลงมติรับหลักการแล้ว พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ๓ คน คือ นายวินัส ชุมบุตร และนายเจริญศักดิ์ เอ่งฉ้วน และนายวิสิทธิ์ หิรัญ ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการไว้ ๓ วัน คือ วันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาฯ กำหนดไว้ ไม่มีสมาชิกสภาผู้ใดเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามร่างเทศบัญญัติเดิม ทุกประการ

ประธานสภาฯ

: สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่น หรือจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างหรือไม่

ที่ประชุม

: ไม่มีผู้ใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

: ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ยื่นตามร่างเดิมของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินหรือไม่

มติที่ประชุม

-มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยื่นตามร่างเดิมของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ เสียง-

๓.๒ เรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระลงมติ)

ประธานสภาฯ

: ตามที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลกระปี่น้อย ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างเทศบาลบุญตั้งฯ พร้อมทั้งได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ ๓ วัน ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาฯ กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามร่างเทศบัญญัติเดิมทุกประการ และที่ประชุมก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยื่นตามร่างเทศบัญญัติเดิม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมบ้างหรือไม่

ที่ประชุม

: ไม่มีผู้ใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

- ประธานสภาฯ : ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระปี่น้อยหรือไม่
- มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระปี่น้อย ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง-
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
- นายเจริญศักดิ์ เอ่งฉ้วน : กระผมคิดว่าทุกอย่างก็ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมใจกันเพื่อที่จะพัฒนาตำบลกระปี่น้อย สิ่งที่เป็นปัญหาขอให้หมดไป โดยการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลกระปี่น้อย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย ที่มีการช่วยเหลือกัน และขอสอบถามในส่วนของหมู่ที่ ๕ ทางไปหนองเทา-ปากคลอง ซึ่งมีรอยถนนที่จะขาดแล้ว ไม่ทราบว่าจะเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือหรือยัง เป็นถนนเพื่อการเกษตร ซึ่งทาง นายศุภกร มีแก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา ได้ลงไปดูแล้ว และเป็นทางที่สัญจรลำบาก ชาวบ้านใช้เป็นถนนเพื่อการเกษตรในการบรรทุกพาล์ม และยางพารา
- นายวินัส ชุมบุตร : ขอขอบคุณสำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งประปาส่วนภูมิภาคก็ได้ดำเนินการให้แล้ว ในหมู่ที่ ๓ ซึ่งปัญหาต่างๆ ก็ได้ช่วยกันแก้ไข มีความร่วมมือร่วมใจกันถือว่าเป็นทิศทางที่ดีที่พี่น้องประชาชนชาวกระปี่น้อยจะได้รับประโยชน์
- นายสุเทพ บัวแก้ว : เมื่อมีการเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านมติที่ประชุมสภาฯ และประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอฝากทางคณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในโครงการต่างๆ อยากรู้ดำเนินการไปตามขั้นตอนโดยเร่งด่วนเพราะถนนซอยปากคลอง และถนนซอยเกาะยางชำรุดมากแล้ว จึงอยากให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้ทันทั่วทั้งที่ ซึ่งถนนสองสายนี้มีปัญหาเยอะ ปีนี้ทางฝ่ายแผนฯ ก็ได้อนุมัติทั้งสองสาย สำหรับงบประมาณในปีนี้น้อยกระผมก็เข้าใจ เพราะดูจากในทุกๆ รายการมีการตั้งงบประมาณมีการตัดทอนไปเยอะ ทำให้การทำงานก็ลำบากอยู่บ้าง ชาวบ้านก็มีถามมาว่ามีถนนอยู่กี่สาย กระผมก็ได้ชี้แจงไปว่าปีนี้น้อยเนื่องจากมีงบประมาณจำกัด และขอฝากให้ช่วยกันชี้แจงกับชาวบ้านให้เข้าใจด้วย
- นางสุภานันท์ เจริญพานิช : กระผมขอแจ้งเกี่ยวกับการอุดหนุนเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๖ โครงการ ซึ่งตอนนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำหนังสือแจ้งมาแล้วว่าดำเนินการแล้วเสร็จ และตามที่ สท.วินัส ได้เคยพูดถึงไว้ว่าไฟฟ้ามารสำรวจและวางโคมไฟไม่ตรงกับจุดที่เราต้องการ ซึ่งประเด็นตรงนี้ฟรุ้งนี้เราจะต้องเข้าไปตรวจหากไม่ตรงจุดทางเราก็ไม่รับ ทั้ง ๖ โครงการ คือ ซอยบ้านเขาตั้ง, บ้านเขาตั้งจุดที่ ๒, ซอยน้ำดีมมาราตี, สายคลองเนียง, สายหนองเทา และสายหนองคล้า ก็จะต้องลงไปตรวจสอบก่อนที่จะรับมอบ
- นางสุภานันท์ เจริญพานิช : ดิฉันมีเรื่องแจ้งให้ทราบเนื่องจากเทศบาลตำบลกระปี่น้อย ได้รับโอนโรงเรียนมาเป็นเวลาประมาณ ๘ ปีมาแล้ว และด้วยปีงบประมาณนี้ มีผู้อำนวยการโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการ คือ นายไชยยศ กัณหะกุล ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบกองการศึกษาฯ จึงมาแจ้งให้ทราบและขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ในการจัดกิจกรรมแสดงมุขิตาจิตให้กับท่าน ผอ. ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระปี่น้อย ซึ่งได้

ปรึกษาหารือกันแล้วแต่เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จึงขอความ
อนุเคราะห์จากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในการสมทบงบประมาณ ท่านละ ๑,๐๐๐ บาท
เพื่อสนับสนุนในการจัดงาน ซึ่งจะขึ้นในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ หากท่านใดมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ขอให้เสนอได้

นายพนพล หวังกอ

: ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่พิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอบทตอบข้อซักถาม ท่านเจริญศักดิ์ เอ่งฉ้วน
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ โครงการดังกล่าวกำลังดำเนินการอยู่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์
แต่ก็สามารถสัญจรได้สะดวกแล้ว โครงการอื่นๆ ก็ขอฝากสมาชิกสภาฯ ช่วยสอดส่อง
ดูแล เผื่อบางครั้งผู้บริหารเทศบาลเองอาจดูไม่ทั่วถึง ส่วนโครงการที่ขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม เทศบาลก็ได้ทำสัญญากับผู้รับจ้างไปแล้วบางส่วน โครงการที่เทศบาล
ก็ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณมาเช่นกัน ทั้งในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ ฝาก
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าไปดูในพื้นที่ คอยติดตามบ้าง จะได้ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ เรื่องโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางเป็นโครงการที่ละเอียดอ่อน
การสำรวจติดตั้งจะต้องเป็นจุดที่สำคัญจริงๆ เพื่อได้รับประโยชน์สูงสุด ก็ขอแจ้งให้
ทราบครับ

นายภฤติโชค ขาวเหลือง : กระทบมีเรื่องที่ยากจะฝากอยู่ ๓ เรื่อง คือ

เรื่องที่ ๑ การติดตามประสานงานโครงการที่กำลังก่อสร้าง หรือโครงการที่
กำลังดำเนินการอยู่ เพราะระหว่างที่ดำเนินการในแต่ละโครงการอยู่นั้น ปัญหาความ
เดือดร้อนต่างๆ ก็อาจจะเกิดขึ้น ให้มีการติดตาม ดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้อง
ประชาชนในละแวกนั้นได้ จึงขอให้มีการติดตามโครงการนั้นอย่างใกล้ชิด อย่างน้อย
ให้เข้าไปพูดคุย รับฟังปัญหา กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ถือว่าเป็นการดูแล
ความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ซึ่งในขณะนั้นอาจจะยังแก้ไข
ปัญหาไม่ได้

เรื่องที่ ๒ กระทบมีความยินดีในเรื่องของงานกิจการสภา ในการประชุมสภาฯ
ครั้งนี้ ซึ่งจะได้จากการตั้งป้ายชื่อของสมาชิกสภาฯ มีการพัฒนามีการบูรณาการ
ให้ดียิ่งขึ้น แต่ห้องประชุมสภาฯ ยังมีอีกหลายอย่างที่สมควรจะปรับปรุง แก้ไข ฝาก
ประธานสภาฯ และเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ในการทำงานควรมีอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ เพราะ
การประชุมสภาฯ เป็นเวทีที่ใช้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร ในการดูแลพี่น้อง
ประชาชน ขอฝากไว้ให้มีการปรับปรุงด้วย

เรื่องที่ ๓ การเผาระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
นั้น ไม่ว่าจะเป็นวาตภัย อุทกภัย หรือภัยแล้งที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล และการดูแล
ภัยธรรมชาติที่กระทบได้กล่าวมานั้นอาจจะเกิดขึ้นแบบฉุกฉิน ไม่มีใครทราบได้
และขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงสมาชิกสภาฯ ที่คอยสอดส่อง
ดูแล มีการส่งข่าวให้ทราบทางกลุ่ม Line หรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่โดยตรง และ
ได้ลงไปช่วยในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

นายเจริญศักดิ์ เอ่งฉ้วน

: ขอให้ทางคณะผู้บริหารท้องถิ่นช่วยจัดการเรื่องไฟฟ้าส่องทางในเขตตำบล
กระปี่น้อย ในซอยที่เป็นจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้อง
ประชาชน โดยเฉพาะหมู่ที่ ๘ กระทบเห็นว่ามีความหลายจุด ขอให้หาวิธีที่จะขยายเขต
ไฟฟ้าส่องทาง และซอยคอนกรีตในหมู่ที่ ๖ ซึ่งได้เสนอไปเป็นเวลานานแล้ว รวมไปถึง
ถึงซอยทางเข้าบ้านนาหัวนอน หมู่ที่ ๓ ซึ่งตอนนี้มีตลอดเส้นทาง และยังมีอีก
หลายๆ ซอยที่ยังไม่ดำเนินการ ในเขตตำบลกระปี่น้อย สมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็คงจะ

ทราบดีว่าซอยไหนที่มีความเสี่ยง มีความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอให้ทางฝ่ายบริหารได้สั่งการให้กองช่างลงไปสำรวจเพื่อจะได้ทำโครงการเสนอต่อสภาเพื่ออนุมัติ ด้วยความเป็นห่วงต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งทางกองช่างก็ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเสนอเรื่องใดก็ลงไปสำรวจให้ทุกครั้ง กระทบจึงขอฝากในเรื่องของไฟฟ้าส่องทางไว้ด้วย

นายวิสิทธิ์ หิรัญ

: ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้มีมติเห็นชอบไปแล้วนั้น รายละเอียดงบประมาณที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานยังน้อยอยู่บ้าง ซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่าง ถึงแม้งบประมาณจะน้อยแต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ยังได้รับผลประโยชน์ในส่วนนั้น

กระทบขอกล่าวถึงปัญหาของชาวบ้านแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบเพราะเชื่อว่าทางนายกเทศมนตรีตำบลกระปี่น้อย ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน คือ ถนนหมู่ที่ ๘ ซึ่งกระทบได้ผ่านไปเส้นทางนั้นปรากฏว่ามีความชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก ชาวบ้านได้ขอความช่วยเหลือมา จึงอยากให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นนี้ตรงกิโล หมู่ที่ ๘ ไปทะเลขอยนาหนองพันพันที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงขอฝากให้ฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขให้พี่น้องประชาชนด้วย

ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำในหมู่ที่ ๑ ที่ได้เสนอมาแล้วหลายครั้ง และท่านรองนายกฯ นพดล หวังกอ ซึ่งได้รับปากไว้แล้วจึงอยากจะขอให้ช่วยชาวบ้านด้วย และควรดำเนินการในช่วง เดือน ธันวาคม หรือเดือน มกราคม เพราะจะเกิดปัญหาล้ำหลังตามมาอีก

นายวินัส ชุมบุตร

: ขอฝากผ่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับเรื่องห้องประชุมสภาฯ ควรมีการขับเคลื่อนให้มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ระบบเครื่องเสียง ไมค์โครโฟนต้องเลื่อนผลัดกันไปมา และไม่รับกับสรีระเวลาพูด กระทบคิดว่าควรมีการปรับปรุง เวลาประชุม ทารือเกี่ยวกับงบประมาณ ประธานสภาฯ ได้ไปร่วมประชุม บ้างหรือไม่ว่างานกิจการสภา ควรจะมีการปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้างในห้องประชุมสภาฯ หรือขาดตกบกพร่องในเรื่องใด จึงอยากให้มีการขับเคลื่อนบ้าง ในปีต่อๆ ไป กระทบคิดว่าประธานสภาฯ ควรเข้าร่วมประชุมร่างเทศบัญญัติฯ ร่วมกับทางคณะผู้บริหาร เพื่อเสนอให้ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก็มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และก็ยังมิงงาน/โครงการ อีกหลายๆ อย่างที่จำเป็นต่องานกิจการสภาและสามารถขับเคลื่อนไปอีกได้ ในเบื้องต้นก็ขอให้ปรับปรุงเกี่ยวกับไมค์โครโฟน จะเป็นของเก่าก็ได้แต่ควรเป็นแบบไร้สาย และมีมาตรฐาน ตั้งไว้ทุกโต๊ะ เพื่อความเรียบร้อย จึงขอฝากไว้ด้วยครับ

นายนพดล หวังกอ

: กระทบขอฝากประธานสภาฯ เกี่ยวกับการอภิปรายของแต่ละท่านให้เสนอให้ครบทุกประเด็นในคราวเดียวกัน แล้วผู้บริหารจะตามขอซักถามครั้งเดียว ในส่วนนี้กระทบขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าส่องทาง ตามที่ท่านเจริญศักดิ์ เอ่งฉ้วน สมาชิกสภาฯ เขต๒ สอบถามในเรื่องของการกำหนดจุดติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง เทศบาลมีหน้าที่แค่ทำโครงการเพื่อเสนอให้กับทางหลวงชนบทเท่านั้น เทศบาลเสนอไปสองสายคือ สาย หมู่ที่ ๑ วัดถ้ำเสือ - หมู่ที่ ๓ วัดโพธิ์เรียง และสายกระปี่น้อย หมู่ที่ ๖ - เขาพนม ทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการสำรวจและออกแบบทั้งหมด เทศบาลไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย ขอทำความเข้าใจกับทุกท่านครับ

เรื่องไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน เทศบาลเป็นผู้อุดหนุนงบประมาณให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีละครั้ง โครงการก็ต้องมีในแผนงาน ถ้าไม่มีก็ต้องปรับแผนฯ

แต่ต้องทำตามขั้นตอนหลายๆ อย่าง ก็ไม่สามารถทำได้ทัน เช่นสายคลองเนียง ม.๑๒ และ สายกระปี่น้อย ม.๖ ก็ไม่มีในแผนงานฯ แต่ถ้าหมู่บ้านหรือจุดใดต้องการติดตั้ง โดยอนุญาตใช้ไฟฟ้าของตนเอง ก็สามารถมาเขียนแบบคำร้อง ที่กองช่างเทศบาล จะดำเนินการให้ได้เลยครับ

ตามที่ท่านวิสิทธิ์ หิรัญ สอบถามเรื่อง ประปา หมู่ที่ ๑ ซึ่งใช้งบประมาณ ล้านกว่าบาท ก็ต้องไปดูในเรื่องของงบประมาณก่อนว่ามีหรือไม่ครับ เรื่องถนนในหลายๆ พื้นที่ก็ชำรุด ลำบากมาก เทศบาลก็ดูงบประมาณ พิจารณาตามความจำเป็น หมู่ที่ ๘ เป็นหมู่บ้านที่เชื่อมต่อกับพื้นที่หมู่อื่นๆ หลายหมู่ เทศบาลไม่ได้เจาะจงว่า หมู่ใดเป็นสำคัญ ดำเนินการทั้งตำบล

เรื่องการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ ก็ติดปัญหาเรื่องของงบประมาณ เราต้องดูอีกครั้ง เรื่องอื่นๆ ก็ดำเนินการไปตามแผนงาน ตามขั้นตอน ขอทำความเข้าใจกับทุกท่าน ด้วยครับ

น.ส.กัญยรัตน์ นະบุตร : มีเรื่องฝากมาในส่วนของการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหมู่ที่ ๕ ซึ่งช่วงนี้ก็ยังไม่แล้งมากนัก ตามที่ได้คุยกันไว้ ไม่อยากให้ปล่อยให้แล้งจนเกินไปจนถึงเดือนเมษายน ดิฉันคิดว่า จะขาดแคลนน้ำอีกเช่นเคย ส่วนเรื่องการอภิปรายนั้นดิฉันเห็นด้วยกับท่านรองฯ นพดล จึงขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ว่าในการอภิปรายแต่ละครั้ง ขอให้อภิปราย รอบเดียวให้ครบทุกประเด็น และขอฝากทางหัวหน้าสำนักปลัด หากมีหนังสือที่ เกี่ยวข้องงานกิจการสภา เช่น การอบรม การประชุม เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย

นายโชคนรินทร์ ขาวเหลือง : จากรายละเอียดการนำเสนอข้อมูลจากวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ จนมาถึงวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ นั้น ก็ถือว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้ตั้ง งบประมาณไว้ ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๑๐ เสียง เมื่อผ่าน กระบวนการให้เสนอคำแปรญัตติและไม่มีการยื่นคำแปรญัตติ ก็มาถึงขั้นลงมติก็ได้ ผ่านการเห็นชอบแล้ว ดังนั้น โดยภาพรวมทั้งหมดที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายใน การขอโครงการต่าง ๆ ที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในตำบลกระปี่น้อย ซึ่งกระผมคิดว่าทุกท่านก็ทราบดีว่าสถานะทางการคลังของ เทศบาลตำบลกระปี่น้อย มีปัญหา ที่ผ่านมางบประมาณเรามีเพียงพอที่จะนำไป พัฒนาเพราะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีให้กับเทศบาลตำบลกระปี่น้อยได้อย่าง เต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งขณะนี้เราก็ได้รับผลกระทบไปจนถึงเงินเดือน ค่าตอบแทน ของ สมาชิกสภาฯ เนื่องจากต้องคำนวณจากฐานภาษีเป็นตัวกำหนดในการจ่าย ค่าตอบแทน ซึ่ง ณ ตอนนี้อย่าว่าจะเป็น อบจ. อบต. เทศบาล จำเป็นจะต้องทำ หนังสือไปขออนุมัติงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำงบประมาณมาจ่าย เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน ให้กับข้าราชการ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร รวมไปถึง สมาชิกสภาฯ เหตุเกิดจากเศรษฐกิจ เงินอุดหนุนที่จะได้รับนั้นคาดว่าจะสิ้นสุดใน เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ได้รับผลกระทบไปทุกแห่ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่าน กระผมได้ประชุมหัวหน้าส่วน ราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ทุกคน เมื่อรายได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๗๗ คน นั้น จำเป็นต้องมีการ ประเมินเพื่อลดกำลังคนเพื่อรักษาองค์กรไว้ และในส่วนของสมาชิกสภาฯ ที่ได้เสนอ โครงการอยากให้พัฒนาในหลายๆ อย่าง กระผมขอแจ้งว่าโครงการที่ดำเนินการ และ

ผ่านมติที่ประชุมสภาฯ และที่กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนั้น กระจกผมอยากจะขอเชิญให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านอยู่ในเขตไหนได้ลงไปดูแลตรงนั้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าเป็นโครงการของเทศบาลตำบลกระปี่น้อย และโครงการที่เสนอมาเกี่ยวกับไฟฟ้านั้น กระจกผมได้พูดมาตลอดว่า เงินอุดหนุนมีอยู่โครงการเดียว ๑ ปี มี ๑ ครั้ง ในส่วนของประปาเราสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ แต่ไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ ส่วนโครงการต่าง ๆ นั้น อยากรจะฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านว่า หากมีชาวบ้านได้สอบถามมาให้ช่วยชี้แจงด้วยว่ารายการที่ต้องการ จะอยู่ในแผนฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการไหนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถนำมาจ่ายขาดเงินสะสมในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้

ในส่วนในเรื่องห้องประชุมสภาฯ นั้น สามารถดำเนินการได้เพราะห้องประชุมทางเทศบาลตำบลกระปี่น้อยมีจัดไว้ให้แล้ว แต่ในการปรับปรุง เพิ่มเติม ในส่วนใดนั้น ก็จะต้องมีการเสนอเพื่อบรรจุเข้าไปในแผนฯ ซึ่งอาจจะนำไปตั้งงบประมาณ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่องน้ำประปาในหมู่ที่ ๑ จากที่ได้รับข้อมูลมากับรองฯ นพดล ที่เคยเสนอขอมาแล้ว สิ่งที่ต้องการนั้นให้ขอไปที่กระทรวงทรัพยากรและน้ำบาดาล เนื่องจากงบประมาณเหลือจ่ายของกระทรวงนี้กำลังหาบ่อบาดาลหมู่บ้าน ล่าสุดได้ดำเนินการขอไปแล้ว สุดท้ายก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ไม่ว่าจะท่านจะมีเรื่องอะไร หรือสงสัยในเรื่องใด ท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ทางคณะผู้บริหารยินดีที่จะรับฟัง ยินดีที่จะนำไปดำเนินการให้เป็นอย่างดีที่สุด

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ประธานสภาฯ

: หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรืออภิปรายในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระจกผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายการประชุม

(นายสมเกียรติ์ หลานหลาย)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายการประชุม

(นายสมนึก ทองขยัน)

ประธานสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย